
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕62 
วันที่  1  กุมภาพันธ์  ๒๕62   เวลา  09.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
3.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4.นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
5.นายก าจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
6.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
7.นายอรรควุฒ ิ อรรถรุ่งโรจน ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
8.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
9.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
10.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
11.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
12.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
13.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บ้านค่าย 
14.นายนิรันดร์   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
15.นายไพรวัลย์  จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
16.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
17.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
18.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
19.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
20.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1)  
      (ลากิจ) 
2.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง  
3.นายสุจินต์  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
4.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
      (ลากิจ) 
5.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
      (ลาป่วย) 
6.นายเดชา บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
3.นายโชดก  วิริยะพงษ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4.นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายอดิศักดิ ์ ทองจันทร์แก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ.  
7.นางลัดดาวัลย์  ชาไธสง   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
8.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง   
9.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
10.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
11.นางสาวราตร ี คุ้มญาติ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
12.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณ ี ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
13.นางสาวบงกช พิพัฒน์จ าเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
      รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
14.นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ  งามวงศ์เงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
15.นายพงษ์ไทย  บัววัด   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
16.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) 

17.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
18.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
19.นางธัญวรัตน์  อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 
20.นางวสุพร  ธรรมศิริ   ครู ค.ศ.3 
21.นางผ่องพรรณ  เศรษฐประเสรฐิ  นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 
22.เด็กหญิงเนตรอัปสร ก้อนแก้ว   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
23.เด็กหญิงนภัสสร ว่องกิจ   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
24.เด็กหญิงเกศิน ี กองตัน   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
25.เด็กหญิงปราณ ี สมานมิตร  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
26.เด็กหญิงธนัญชนก โสภวัน   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
27.เด็กหญิงพรนภา จิตประสงค์  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
28.เด็กหญิงจันทการต์ ปะสิ่งชอบ  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
 
 
 

29.เด็กหญิงชุติกาญจน์... 
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29.เด็กหญิงชุติกาญจน์ จั่วสันเทียะ  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
30.เด็กหญิงกานต์ธิดา รักษาธรรม  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
31.เด็กหญิงณัฐกฤตา อัฐวงศ ์  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
32.นางสาวชมพูนุท เจโคกกรวด  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
33.นายกันตภน เสมศรี   ผู้ช่วยครู 
34.จ่าเอกมนต์ชัย จันทร์ไข่   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
35.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
36.นางณิชาพร   คุม้ท้วม   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ 
37.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
38.นายดุรงฤทธิ์ ดุลคนิด   นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
39.นายวิษณุ พานนนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
40.นางรุ่งนภา  แจ้งรุ่งเรือง  หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 
41.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
42.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ 
43.นายนุกูล  นาคะเกต ุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ 
44.นายสมพงษ ์ บุตรสายน้ า  นายช่างโยธาอาวุโส 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น 
45.นายอนันต์  อรุณสวัสดิ์  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
46.นายกฤษฎา  บุญญนรังษ ี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
47.นางสาวณัฐชา  เที่ยงตรง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
48.เด็กหญิงพรชนก สว่างรุ่ง   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
49.เด็กหญิงปลายฝน กุลิดนาม   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
50.เด็กชายรัตนภูมิ วะลับ   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
51.เด็กชายระวิภาส ค ามะฤทธิ์  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
52.เด็กชายธนพล  แบนเสมอ  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
53.เด็กชายณัฐชาติ ประดับผล  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
54.เด็กหญิงณัฐธิดา อัฐวงศ ์  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
55.เด็กหญิงอัมมิกา ธรรมชาติ  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
56.เด็กหญิงอนัญญา ฆวีวงศ ์  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
57.เด็กหญิงเกตุกนก อัมรินทร์   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
58.เด็กหญิงอรสา ค าศรี   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
59.เด็กหญงิณัฐนันท์ สุวรรณพิทักษ์  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
 
 

60.เด็กหญิงยลธรณ์... 
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60.เด็กหญิงยลธรณ์ ธัญตันติโรจน์  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
61.เด็กชายปัญญกร มานะมงคล  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
62.เด็กหญิงนงนภัส ไชโย   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
63.เด็กชายธนกฤต เขียวเล็ก   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
64.เด็กชายศุภัช สินทาลุนัย  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
65.เด็กชายวชิรวิทย์ หมั่นท า   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
66.เด็กหญิงพรวลัย ผ่องฉาย   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
67.เด็กชายนราธิป บุญยง   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
68.เด็กชายสุกฤษฎิ์ บุญศร ี  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
69.เด็กชายศุทธวีร์ ศรีสมุทร์   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
70.เด็กหญิงศิวพร นิยมสมาน  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
71.เด็กหญิงชมพูนุช พิทักษ ์  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
72.เด็กหญิงปรียาภัทร ทองน้ าเที่ยง  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
73.เด็กหญิงอรไท  จันทร์ทอง  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
74.เด็กหญิงกมลลักษณ ์ อัมฤทธิ์   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
75.เด็กหญิงปัญญาสิริย์ สิงห์สระน้อย  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
76.เด็กหญิงวรรณพร บุญฮวด   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
77.เด็กชายธรธรณ์  ทองขาว   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
78.เด็กหญิงสุภาวดี หวานชื่น   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
79.เด็กชายอัสชัย แผ่นสุวรรณ์  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
80.เด็กหญิงวีริสา  เปล่งปลั่ง  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
81.เด็กหญิงณัฏฐธิดา พงษ์เพ็ชร์  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
82.เด็กหญิงญาริดา สีดา   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
83.เด็กชายธนาดล ศิริปรุ   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
84.เด็กชายณภัทร จงเพียร   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
85.เด็กชายพิพัฒน์  บุญครอบ  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
86.เด็กชายฉัตริน  อินมียืน   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
87.เด็กชายกุนณวัฒน์ ธรรมญาติ  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
88.เด็กชายธนกร วารีเสาวคนธ์  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
89.เด็กชายกีรดิต วรรณศรี   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
90.นายกีรติ นันทนาวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
91.นายพงศ์พล  มีศรี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
92.นางสาวสกาวกาญจน์  วงเวียน   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
93.นายลฎาภา มาลารักษ์วรากร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
94.นายอุบล  แผ้วไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
95.นางสาวศศินา จรรยารักษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
96.นางสาวเสาวณีย์ แสนเจ๊ก   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 
 
 

97.นายกรกฎ... 
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97.นายกรกฎ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
98.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
99.นางธีระนันท์  ค าทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
100.นายประเวชร์ เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต์ 
101.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
102.นายอิทธิพล ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
103.นายทศพล  ภิรมจิตร์   พนักงานขับรถยนต์ 
104.นางจันทร์ทรา โสภา    หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  09.20  น. 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๕ ของ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม จ านวน....20....คน 
  ครบองค์ประชุม  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 

เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดประชุม 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ   จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู้สึก  

เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้นัดประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  ๒๕62 ในวันนี้          
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ 
ของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ วันนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทั้งสิ้น 3 เรื่อง ดังนี ้
ประธานสภาฯ   เรื่องแรก ด้วยนายสุรินทร์ เปาอินทร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนจั งหวัดระยอง เ พ่ือไปลงสมัครรับ เลื อกตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่  4 จังหวัดระยอง โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่           
28 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 

 
 

เรื่องต่อมา... 
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   เรื่องต่อมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มีค าสั่งให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พ้นจากต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 
เป็นต้นไป ตามค าสั่งที่ 3824/2561  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 

   เรื่องสุดท้าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มีค าสั่งรับโอนผู้ผ่านการคัดเลือก
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ซึ่งได้แก่ นายพงษ์ไทย บัววัด มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง และขอเชิญ ผอ.พงษ์ไทยขึ้นกล่าวแนะน าตัวต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองด้วยครับ 

นายพงษ์ไทย บัววัด เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
ผอ.รร.อนุบาลนานาชาติ  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายพงษ์ไทย บัววัด โอนย้ายจากการเป็นผู้บริหารโรงเรียน 
ตากสินระยอง  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และเริ่มมาด ารงต าแหน่งที่

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 วันนี้ครบ 1 เดือนพอดีครับ 
  ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะติดต่องานกับทางโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน สามารถ 
ประธานสภาฯ ติดต่อกับ ผอ.พงษ์ไทยได้เลยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖1 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๖1 
    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุม
นั้น 

การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผมนายศุภชัย จิตรดล     
กรรมการ/เลขานุการ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๑0 อ าเภอเมืองระยอง  
คกก.ตรวจรายงานฯ   ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ให้รายงานผลการประชุม 

 

 

ด้วยคณะกรรมการ... 

 



- 7 - 
 

   ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ         
  ครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 (ชั้น 9) 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยอง ก่อนน าเสนอต่อสภาฯ เพื่อรับรองตามข้อ 33 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)      
  พ.ศ. 2554 จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

   ข้อ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอดุลย์ นิยมสมาน เป็นประธานกรรมการ  
  นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   ข้อ 2 มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

   ข้อ 3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง วันที่ 29 พฤศจิกายน 
  2561 มีจ านวน 30 หน้า  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาประชุม จ านวน 
  20 คน ไม่มาประชุม จ านวน 4 คน ลาประชุม จ านวน 3 คน มีการประชุมทั้งสิ้น จ านวน       
  10 วาระ  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ได้เสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 
     - นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  แจ้งประชาสัมพันธ์งานโครงการ “เสน่ห์วิถีถิ่น 
  แผ่นดินระยอง” ที่ลานสาธารณะแหลมแม่พิมพ์ (โค้งลมทะเล)  ในวันที่ 14 –  15 ธันวาคม 
  2561  และงานสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา ของกองการศึกษาฯ ที่วัดราชบัลลังก์ ในวันที่ 
  27 –  29 ธันวาคม 2561 
   โดยเลิกประชุมเวลา 15.05 น. 

   ข้อ 4 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยองคราวต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ     
ประธานสภาฯ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๖1 ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่าน
  ล่วงหน้าแล้ว 
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม ่   
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......18........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๖1 
โปรดยกมือขึ้น  

 
 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๖1 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 4 ประจ าปี ๒๕๖1  เมื่อวันที ่29 พฤศจิกายน ๒๕๖1 

    รับรอง           จ านวน .......17.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน .........1........คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง ขอความเห็นชอบก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ระยอง 
     - สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖2   
 - สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖3 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   มาตรา ๒๒  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย  
      ฯลฯ 
    วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด   

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗         
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ แล้วการประชุม สภาท้องถิ่นมี  
  ๒ ประเภท คือ  
                             (๑) การประชุมสามัญ  
      ฯลฯ 
            ข้อ ๒๑  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
  ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
  ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป               
  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้     
  น าความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ฯลฯ 
นายเศรษฐา ปิตุเตชะ การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะเรียง
ประธานสภาฯ ตามล าดับก่อนหลัง  โดยเริ่มตั้งแต่สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖2 

   ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
 
 

ส.อบจ.กนกวรรณ... 
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ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ   
 ทุกท่านค่ะ ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ส.อบจ.เขต 1 อ าเภอแกลง  ขอเสนอก าหนด    

วันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๖2 มีก าหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากว่าในทุกๆปี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะมีการจัดกิจกรรมวันสตรีไทย คือวันที่ 1 สิงหาคมของ  
ทุกปี เพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็ขออนุญาตที่จะขอเสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 หลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ก็คือวันที่ 2 สิงหาคม 2562
เป็นต้นไป เพ่ือที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖2 เป็นวันอ่ืนอีกหรือไม่ 
   ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ
  จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
   มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......18......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖2 ตามที่  ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง       
  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  ๒๕๖1  มีก าหนด  ๔๕  วัน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖2 
      เป็นต้นไป 
    เห็นชอบ           จ านวน ........16........คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จ านวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จ านวน ..........2........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไป เป็นการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 2563 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖3 

    ขอเชิญ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ   
 กระผมนายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ส.อบจ.เขต 5 อ าเภอเมืองระยอง ขอเสนอก าหนดวันเริ่มสมัย
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖3       
 มีก าหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที ่3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  เป็นต้นไป 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์กาบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕๖3  เป็นวันอื่นอีกหรือไม่ 
 
 

ถ้าไม่ม.ี.. 
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   ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ
  จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
   มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....18.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖3 ตามที่ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เสนอ  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  ๒๕๖3  มีก าหนด  ๔๕  วัน  ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
   เป็นต้นไป 
    เห็นชอบ           จ านวน ........16........คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จ านวน ..........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จ านวน ..........2.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕60 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ ได้          
เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ    
ให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ   

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ด้วยในระเบียบวาระที่ 4 นี้ มีใบแทรกเอกสาร
เพ่ิมเติม ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ แจกเอกสารเพ่ิมเติม เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา
ในวาระนี้ด้วยครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ อนุญาตครับ ขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารให้แก่สมาชิกสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ นายก อบจ.แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติต่อเลยครับ 
 
 
 
 
 

นายปิยะ… 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
นายก อบจ. รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  ดังนี้ 
   โอนลด 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   งานกีฬาและนันทนาการ 
   งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   -  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ภายใน

พ้ืนที่ส านักงานอัยการจังหวัดระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนน      
  อบจ.รย. 0404 สายบ้านบึงตาใหญ่ –  บ้านบึงตาต้า อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ระยอง  ได้พิจารณาอนุมัติ ขอเรียนนะครับว่าเอกสารฉบับนี้    
เป็นฉบับที่ เปลี่ ยนแทนจากฉบับเดิม หลักการและเหตุผลเดิมงบประมาณนี้ เป็น      
งบประมาณที่ตั้งไว้ในปี 2560 ขณะนี้ปี 2562 แล้วนะครับ เป็นงบประมาณที่ส านักงาน
อัยการจังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการสร้าง
สนามหญ้าเทียม แต่ส านักงานอัยการจังหวัดที่ตั้งอยู่นี้ ได้ใช้ พ้ืนที่ ในเขตของป่าสงวน    
แห่งชาติ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน เมื่อใบอนุญาตยังไม่มาเงินก็กันให้ไว้ ไม่ ได้แล้ว
เพราะหมดอ านาจในการกันงบประมาณ ก็เลยโอนเงินนี้ไปท าให้สิ่งที่อยู่ในแผนปี 2560    
ถึงจะท าได้นะครับ เพราะหากดูในแผนปี 2560 แล้วนั้น เดิมก็จะไปท าถนนสายหนองเสม็ด 
แต่พอจะไปท าถนนสายหนองเสม็ดในปีนี้  ปรากฏว่าในปีนี้ เรา ได้ให้กองช่างไปส ารวจ     
ทั้งหมดท้ังเส้นเลย เป็นถนนสายเดียวกับแยกเข้าไปอ าเภอเขาชะเมาทั้งเส้น ระยะทางทั้งหมด
กว่า 20 กิโลเมตร คาดว่าน่าจะใช้งบเงินประมาณ ประมาณ 500-600 ล้านบาท ในการท า
ถนนทั้งเส้น ซึ่งเป็นถนนที่ออกแบบไว้ เพราะเป็นถนนที่ได้รับถ่ายโอนมาและไม่ได้ปรับปรุง  
มานานแล้ว แต่มีปัญหาเรื่องมีคนบุกรุกบ้าง ก็เลยต้องให้กองช่างไปส ารวจออกแบบ          
ถ้าส ารวจออกแบบแล้วจะเริ่มก่อสร้างในปีหน้า เกรงว่าเราโอนเงินไปท าแล้วมันจะซ้ าซ้อน 
และเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ก็เลยเอางบประมาณไปท าถนนของ อบจ. เหมือนกัน
คือถนนสายบ้านบึงตาใหญ่ –  บ้านบึงตาต้า ที่ เสนอมาในญัตตินี้นะครับ ขอเรียนให้         
ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ขอขอบคุณครับ 

 

 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....18......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติทีป่ระชุม  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60  เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

   อนุมัติ           จ านวน .....16.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .......-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน .......2......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ ได้          

เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้ รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ    
ให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แถลงรายละเอียด 
นายก อบจ. เกี่ยวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  และท่านสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

งบลงทุน... 
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งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   -  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  -  ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจ้างติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศส าหรับ
โครงการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริจังหวัดระยอง ระยะที่ 2 
(ส่วนที่ 2) อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้พิจารณาอนุมัติ  กราบเรียน
ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ซึ่งขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขึ้นแสดง
รูปภาพหอเฉลิมพระเกียรติด้วยครับ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ อนุญาตครับ ขอเชิญเจ้าหน้าที่เปิดรูปภาพครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ รองนายก อบจ. ชี้แจงเกี่ยวกับญัตติเพ่ิมเติมครับ 

นายวราวุธ ปิ่นเงิน หอเฉลิมพระเกยีรติเราได้ตั้งงบประมาณการติดตั้งเครื่องปรบัอากาศไว้กว่า 4.8 ล้านบาท 
รองนายก อบจ. ซึ่งไม่พอนะครับ ต้องขอโอนงบประมาณโอนเข้ามาเพ่ือช่วยอีก 100,000 บาท ก็ขอเรียน     

ให้ทราบและจะสอดคล้องกับระเบียบวาระที่ 6 ต่อไปนะครับ อันดับแรกคือว่าขอโอนมา 
100,000 บาท มาเติมให้เต็มเพ่ือที่จะได้ก่อสร้างได้  ขอเรียนด้วยความเคารพครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม ่
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....19......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   
    อนุมัติ       จ านวน ....17....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ......2.....คะแนนเสียง 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖... 
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ระเบียบวาระท่ี ๖     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ ได้          

เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ    
ให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แถลงรายละเอียด 
นายก อบจ. เกี่ยวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง          

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   -  ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการจ้างติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศส าหรับ
โครงการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริจังหวัดระยอง ระยะที่ 2 
(ส่วนที่ 2)  

โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   -  ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการจ้างติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ
ส าหรับโครงการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริจังหวัดระยอง   
ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 

โอนลด... 
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 โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

   -  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  

โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

   -  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสิน (วัดหวายกรอง)  

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง          
ได้พิจารณาอนุมัต ิ 

   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพครับ ที่กระผมบอกว่า   
ต่อเนื่องมาจากระเบียบวาระที่ 5 เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ เราโอนงบประมาณมาอยู่ในค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน ซึ่งค่าครุภัณฑ์และส านักงานนั้น ตั้งไว้ผิดประเภทครับ ครุภัณฑ์ส านักงานต้องมา
ติดตั้งเองเลยต้องขอเปลี่ยนแปลงโอนลดมาเป็นประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเลย    
ก็จะถูกด้วยระเบียบและวิธีการงบประมาณ ส่วนของเรื่องโรงเรียนตากสิน บ้านค่าย          
(วัดหวายกรอง) เราเปลี่ยนเครื่องตัดหญ้าจากแบบล้อจักรยาน มาเป็นแบบข้อแข็งแบบเหวี่ยง
นะครับ ขอเรียนทุกท่านด้วยความเคารพครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....19......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม        อน ุม ัต ิโ อน ง บ ป ร ะม า ณ ร า ย จ ่า ย ป ร ะ จ า ป ีงบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๑           
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

    อนุมัติ       จ านวน ....17....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ......2.....คะแนนเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 7... 
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ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ ได้          

เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ    
ให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ดังนี้ 

   โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   -  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าคอก อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง  

โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   -  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง 
ตามพระราชด าริจังหวัดระยอง ระยะที่ 2 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  

 
 
 

จึงขอเสนอ... 
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   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1 ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง  ได้พิจารณาอนุมัต ิ

   ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ เรื่องนี้ เป็นงบประมาณเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)           
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดิมที่เราตั้งไว้ไปปรับปรุงศูนย์ก าจัดขยะครบวงจร กระผมได้
ไปเข้าร่วมประชุมศูนย์ก าจัดขยะครบวงจร เดิมนโยบายของเรานั้นไม่อยากจะใช้งบประมาณ
ของ อบจ. ไปพัฒนาศูนย์ฯ ยกเว้นมีความจ าเป็น เพราะเราจะแสดงให้เห็นว่าศูนย์ก าจัดขยะ
ครบวงจรของ อบจ. สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจาก อบจ. แต่ว่าถ้ามี
ความจ าเป็นงบของศูนย์ฯ ไม่พอ เราก็สามารถไปท าได้ทั้งหมดนะครับตามอ านาจหน้าที่ของ
อบจ. แต่ว่าเราพยายามท าเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าศูนย์ก าจัดขยะมีรายได้ พัฒนาได้ แต่ถ้าอะไร
ที่มันช้าไปมีความจ าเป็นเร่งด่วน อบจ. ก็สามารถเข้าไปเติมได้ ดังนั้นในปี 2561 เราคิดว่า
ศูนย์ก าจัดขยะครบวงจร ต้องใช้เงินทั้งหมดประมาณกว่า 30 ล้านบาท แต่เราเข้าไปส ารวจ
แล้วปรากฏว่า ศูนย์ฯ นี้สามารถพัฒนาศูนย์ฯ ได้ สูงสุด 19 ล้านบาท กระผมก็เลยมอบให้
ศูนย์ก าจัดขยะใช้เงินของศูนย์ฯ ไปท า ในส่วน 19 ล้านบาท แล้วก็โอน 19 ล้านบาทตาม
ญัตตินี้ เปลี่ยนแปลงโอนเงินไปท าหอเฉลิมพระเกียรติ จะเห็นว่ารูปเดิมหอเฉลิมพระเกียรติ
โครงการตามพระราชด าริอ่างเก็บน้ าดอกกราย แบบเดิมเป็นระบบไฟที่ไม่มีส่องไฟบนตึกแล้ว
เปลี่ยนสี นี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าฯ ไปตรวจงาน ไปเปิดงานแล้วให้ค าปรึกษามาว่าท าไม อบจ.    
ไม่ท าให้มันทันสมัย ไม่ท าให้ดีกว่าเดิม แทนที่จะเป็นหอเฉลิมพระเกียรติเฉยๆ ไม่มีแสงสี    
เข้าไปช่วย เราก็เลยเรียกสถาปนิกให้มาดูว่าถ้าเราปรับปรุงระบบไฟทั้งหมดให้เป็นไฟ          
ที่สวยงามมีแสงเปลี่ยนสีได้ จะต้องใช้เงินเท่าไรเพ่ิมเติม แล้วต้องท าในขณะนี้เพราะว่าถ้าเสร็จ
ไปแล้ว ไปรื้อ ไปเดินใหม่นั้นจะยุ่งยาก ตอนนี้ยังทันอยู่ ก็เลยน าแบบที่สถาปนิกปรับปรุง
เพ่ิมเติมเรื่องไฟทั้งระบบ แล้วก็ตั้งงบประมาณ โอนงบประมาณจ านวน 19 ล้านบาทถ้วน         
ไปด าเนินการปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าประดับหอเฉลิมพระเกียรติ ทั้งหมด 19 
ล้านบาท ก็เลยขอเรียนให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ เข้าใจว่าปรับปรุงให้ดีขึ้น
และอาจจะเป็นหอเฉลิมพระเกียรติหอแรกของจังหวัดระยองหรือของหลายๆจังหวัด          
ที่มีระบบไฟที่ทันสมัย เวลากลางคืนก็จะดูสวยงาม จึงเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ ครับ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ     
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ตลอดจนถึงน้องๆ หนูๆ นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
(วัดหวายกรอง) ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอแกลง ฟังจากคณะท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดตรงโอนเพ่ือไป 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดิฉันมีความเห็นด้วยอยู่แล้วค่ะ เพราะว่าหอเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้   
จะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระยองที่ยิ่ งใหญ่อลังการและสมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่ง          
แต่ในประเด็นเรื่องของศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ขอเล่าให้ท่านประธานสภาฯ ฟังดังนี้นะคะ 

 

 

เมื่อวันก่อน... 
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           เมื่อวันก่อน ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาแผนของ อบจ . ระยอง  
ปรากฏว่าปัญหาเรื่องปัญหาของศูนย์ก าจัดขยะหรือปัญหาเรื่องขยะของจังหวัดเรานั้น      
เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ ที่ทางคณะผู้บริหารเคยชี้แจงมาตลอดนะคะ ก็เลยมีการคิดกันว่าตอนนี้  
มีการขนถ่ายขยะ การทิ้งขยะ มันเกิดมาจากการที่เอาขยะทุกอย่างมารวมกัน โดยปราศจาก
การคัดแยกจากครัวเรือน อย่างนี้ในอนาคตจะเป็นไปได้หรือไม่ ด้วยงบประมาณที่เราพอมีนั้น
จะมาหานวัตกรรมหรือคนเก่งๆ ที่สามารถคิดว่าเวลาเราจะซื้อขยะจาก อปท. ต่างๆ ที่เอามา
ทิ้งที่ศูนย์ก าจัดขยะครบวงจรของเราที่ในอนาคตของเราจะเป็นโรงไฟฟ้าจากขยะนะคะ      
ท าอย่างไรถึงจะมีตัวชี้วัดได้ว่า ถ้าคุณไม่มีการคัดแยกมาอัตราค่าบริการที่ต้องจ่ายให้เรานั้น
ต้องจ่ายมากกว่าปกติ คือมันจะมีความเป็นไปได้หรือไม่นั้น ก็ขอลองเสนอแนะผ่านไปทาง  
ท่านประธานสภาฯ ถึงท่านผู้บริหารเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าถ้าท่านจะท าท่านท าได้อยู่แล้วค่ะ 
ขอขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญทางผู้บริหารชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายก อบจ. ครับ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

กระผมขอเร ียนว ่าเรื ่องนโยบายลดหรือคัดแยกขยะ ขณะนี้ เป็นนโยบายของรัฐบาล           
คือเป็นนโยบายของชาติอยู่นะครับ แต่ว่ามันไม่ง่ายนะครับ แต่ในระเบียบวาระนี้เราจะต้อง
โอนเงินก่อนนะครับ ส่วนว่าเราจะคัดแยกอย่างไรแล้วก็เราจะลดขยะอย่างไรนั้น คงต้องไปว่า
กันในอีกวาระหนึ่งนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....19......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น   

มติทีป่ระชุม  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61  เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

   อนุมัติ       จ านวน ....17....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ......2.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2    
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ โอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แถลงรายละเอียด 
นายก อบจ. เกี่ยวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
- ประเภท ค่าวัสดุ     ส านักปลัดฯ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      ส านักปลัดฯ ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
 โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    กองการศึกษาฯ ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
 
 

โอนเพิ่ม... 
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โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
- ครุภัณฑ์ส านักงาน      กองพัสดุฯ  จ านวน 2 รายการ 
1.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 
2.ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานชนิดเหล็ก 
 โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    กองการศึกษาฯ ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย

  โปรเจคเตอร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
โอนเพิ่ม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
กองการศึกษาฯ 
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้พิจารณาอนุมัติ 
   เรื่องแรกนั้นเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องเสียงของส านักปลัดฯ นะครับ เพราะจะ  

ต่อเนื่องกับระเบียบวาระที่ 10 ด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของการศึกษา ก็จะโอนลดไปซื้อ     
โต๊ะเก้าอ้ีส านักงาน ซึ่งกองการศึกษาจะต้องย้ายส านักงานใหม่นะครับ และได้มีการจัดซื้อ
เครื่องมัลติมีเดียของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ขอกราบเรียน
ด้วยความเคารพ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....19......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  โปรดยกมือขึ้น      
 
 

 
สมาชิกสภาฯ... 
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 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2   
    อนุมัติ       จ านวน ....17....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ......2.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 9     เ รื่ อ ง   ญัตติ ขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณ รายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖2  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ         

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ   

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     

ขอเสนอญัตติเรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ด้วยในระเบียบวาระที่ 9 นี้ มีใบแทรกเอกสารเพ่ิมเติม          

 ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ แจกเอกสารเพ่ิมเติม เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา
 ในวาระนี้ด้วยครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ อนุญาตครับ ขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารให้แก่สมาชิกสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ นายก อบจ.แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
- ประเภท ค่าวัสดุ                  ส านักปลัดฯ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 

และหล่อลื่น 
 

โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่... 
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โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัดฯ  ค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์    
- ครุภัณฑ์ส านักงาน  ส านักปลัดฯ  ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 
 โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
กองแผนและงบประมาณ  
-  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต สายน้ าเป็น –  เหมืองแร่ หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ 11 ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    จ านวน 2 โครงการ 

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ า ค .ส.ล. ถนน อบจ.รย.0222      
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (เนินดินแดง) –  เนินหย่อง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนน อบจ.รย. 0220 สายตอนแยกหมายเลข 3 
(ทางเกวียน) –  เนินอู่ทอง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 
 

ประเภท ค่าใช้จ่าย... 
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ประเภท ค่าใช้จ่าย 
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  กองการศึกษาฯ ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าพร้อม

อุปกรณ์และค่าติดตั้ง จ านวน 17 ชุด ประกอบด้วยเครื่องปั๊มน้ าหอยโข่ง ,ปั๊มน้ าอัตโนมัติ
พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง เพ่ือใช้งานที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      
ได้พิจารณาอนุมัติ 

  ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพครับ ญัตตินี้มี ใบแทรกและมีรายละเอียดเยอะ       
เพราะเป็นงบประมาณของปี พ.ศ.2562 ญัตตินี้โรงเรียนมัธยมตากสินฯ มีการส ารวจปั๊มน้ า 
พบว่ามีปั๊มน้ าพัง เนื่องจากใช้มานานแล้ว ต้องเปลี่ยนใหม่ ก็ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ิมเติม 
โครงการในใบขวางที่เสนอมามีโครงการใหญ่ๆ เพ่ิมเติม ก็คือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ถนนสายอบจ.รย.0220 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (ทางเกวียน) - เนินอู่ทอง อ.แกลง   
จ.ระยอง ปี พ.ศ.2562 จ านวนตั้งจ่าย 40,641,000 บาท ไปผูกพันงบประมาณในปีหน้า
ในปี พ.ศ.2563 อีก 100 ล้านบาท รวมแล้วเป็นงบประมาณ 140,641,000 บาท อันนี้
เป็นไปตามแผนที่เราเชื่อมต่อถนนที่เราท าไปแล้วให้แล้วเสร็จในปีนี้แต่ว่ามันยั งไม่ตลอดสาย   
ก็เลยต้องมาเริ่มต่อในปีนี้ ที่อยู่ในงบประมาณเพ่ิมเติมเพราะว่าช่วงที่เราท างบประมาณ
ประจ าปี ขบวนการที่เราไปประชาคมชาวบ้านยังไม่จบ ทางหลวงที่มีอบจ .ดูแล มีมานาน   
เรารับถ่ายโอนมา มีบ้านคนบุกรุกในเขตทางจ านวนพอสมควรและเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้   
เราไม่สามารถใช้เงินเวรคืนให้ได้เลยเนื่องจากเขาบุกรุกทาง การที่เราจะก่อสร้างก็ต้อง
ประชาคมชาวบ้านให้เข้าใจว่าท่านบุกรุกอยู่นะ อยากได้ถนนไหม ถ้าอยากได้ท่านต้องเสียสละ 
ถ้าไม่เสียสละเรามีกฎหมายของเราในการบังคับใช้ แต่ถนนสายนี้ได้ประชาคมผ่านเป็นที่เข้าใจ
ว่าทุกคนเข้าใจยินดีพร้อมใจ เมื่อยินดีพร้อมใจมีหนังสือจากอ าเภอมาถึงเรา เราก็จะตั้งเพ่ิม
งบประมาณในงบประมาณเพ่ิมเติมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562  
แต่เนื่องจากเราใช้เงินเยอะ จึงต้องไปผูกพันงบประมาณในปี พ.ศ. 2563 เพราะฉะนั้นจะให้
ท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจะเห็นว่า เราพยายามจะสร้างถนนเชื่อมโยงถนน
เครือข่ายจากทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงแผ่นดินเพ่ิมเป็น 6 เลน 8 เลน เชื่อมไปยังอ าเภอ
เขาชะเมา เชื่อมไปยังชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น เราก็เป็น อบจ. ที่พัฒนา ขอบคุณครับ  

 
 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ        ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน กนกวรรณ เบญจาทิกุล ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที ่1  
อ าเภอแกลง จะขออนุญาตอภิปรายเพ่ิมเติมสนับสนุน คณะผู้บริหารเนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่และ
ได้มีโอกาสได้ใช้เส้นทางนี้ในการคมนาคม จากที่ท่านนายกได้น าเรียนในเรื่องของถนนเส้นนี้ 
ถ้าเราพูดถึง ถนนสาย อบจ.รย.0220 แยกทางหลวงหมายเลข 3 (ทางเกวียน) - เนินอู่ทอง     
โดยใช้ถนนบายพาส ในขณะนี้ยังมีถนนบายพาสเลี่ยงเมืองแกลงเป็นถนนคู่ขนานและตัดแบ่ง
ช่วงด้วยเหมือนกัน ซึ่งในช่วงแรกที่ติดถนนทางหลวง ทางอบจ.ได้ด าเนินการเป็น 4 เลน 
สะดวกมาก แต่พอถึงแยกบายพาสเพ่ือจะข้ามไปเนินอู่ทอง จะเหลือ 2 เลน จะประสบปัญหา
เรื่องของอุบัติเหตุค่อยข้างเยอะ เพราะจาก 4 เลน เหลือ 2 เลน มีการใช้จากบายพาสไป    
ช าฆ้อ ไปเขาชะเมาเช่นกัน ตรงนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่จ าเป็นต้องขยายเพ่ือรองรับ ในเรื่องของ
การลดอุบัติเหตุ จะมองต่อไปว่าในที่บริเวณนั้นถ้าท าการขยาย ถ้าเราปรับปรุงถนนเสร็จ
เรียบร้อยก็สามารถประชมสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้าไปได้ เพราะบริเวณนั้นเป็น
แหล่งที่มีอาหารถิ่นขนมจีนเส้นสดบ้านนา และอีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าเป็นพุทธศาสนิกชน     
เซียนพระหรือคนที่ให้ความเคารพนับถือ เป็นบริเวณที่ตั้งของวัดบ้านนา เกจิอาจารย์ดัง   
หลวงปู่บุญ วัดบ้านนา หรือจะเป็นวัดหนองจระเข้ ตรงนั้นจะมีสวนป่า ขณะนี้จะเห็นว่า
ประเด็นของฝุ่น PM 2.5 ตรงนี้เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็น Green zone  ช่วยในเรื่องของปัญหา
มลพิษได้ ตรงนี้ดิฉันก็เชิญชวนเพ่ือนสมาชิกและท่านประธานสภาฯ เห็นด้วยกับเหตุผลที่ 
อบจ.หรือคณะผู้บริหารได้จัดเพิ่มเติมในงบประมาณแห่งนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ส าหรับท่าน ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ก็เป็นการอภิปรายสนับสนุนฝ่าย 
ประธานสภาฯ บริหารและให้ข้อชี้แนะ บางเรื่องบางจุด ขอบคุณครับ 
  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
  ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ กราบเรียนท่านประธาน ดิฉันอุมา วิภูษณะ ส.อบจ.ระยอง เขต 4 อ าเภอแกลง     
ขออนุญาตอภิปรายต่อยอด ถนนทางหลวงเส้นนี้ อู่ทอง -ช าฆ้อ เส้นที่ก าลังจะแล้วเสร็จ         
ในปี พ.ศ.2562 นี้ เป็นเขตความรับผิดชอบของดิฉัน ส่วนทางเกวียน -เนินอู่ทองที่มี         
การประชมคมผ่านไปค่อนข้างสบายใจ เพราะชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจกันเยอะ กรณีพ่ี ส.อบจ.          
เขตอ าเภอแกลง ท่านบอกว่าปัญหาเรื่องของที่จะเชื่อมต่อบายพาสเลี่ยงเมืองแกลง ตรงนี้เรา
ตั้งงบประมาณที่มีความผูกพัน ขอเรียนท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารว่า ขอความกรุณา
ออกแบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านจุดชุมชนเขาเรียก double strict หรือว่าจะเป็น
จุดบริเวณที่จะเชื่อมต่อถนนที่จะไปออกเขาชะเมาได้อีกเส้นทางหนึ่ง ที่เป็นเส้นตรงไปเลย
ก่อนที่จะแยกไปออกอู่ทอง -ช าฆ้อ มันจะเป็นโค้งจ่าวา ตรงนี้มีความอันตรายมากๆ           
อีกประเด็นหนึ่ง ปัญหาของถนนเส้นอู่ทอง-ช าฆ้อที่ยังมีบ้านหลงเหลืออีกเพียงหลังเดียวเท่านั้นค่ะ 
เป็นปัญหาที่เราพยายามชี้แจงท าความเข้าใจ อธิบายตั้งแต่ อสม. ผู้น าทุกระดับชั้น เข้าร่วมอธิบาย 

 

 

 

แต่ไม่สามารถ... 
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  แต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในจุดนี้ ปัจจุบันบ้านหลังนี้ยังล่วงล้ ามาถนนที่ยังไม่แล้วเสร็จ     
ก็คือตรงจุดนี้ด้วย เพราะฉะนั้นอยากจะเรียนถามท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารว่ากรณี    
การบังคับใช้กฎหมายจะท าประการใดหรือมีข้อเสนออย่างไรเพราะดิฉันอยู่ในพ้ืนที่จะได้บอก
ประชาชนรอบๆ ให้เข้าใจหรือจะเป็นกรณีศึกษาในครั้งๆ ต่อไปด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ครับ ก็เป็นการอภิปรายสนับสนุนกับโครงการนี้นะครับ  
ประธานสภาฯ  เชิญ นายก ตอบข้อซักถามครับ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

 ในญัตตินี้มีผู้ได้รับผลกระทบโครงการสายน้ าเป็นเหมืองแร่หมู่ 6 อันนี้ปรับลดลงไปเลยแต่ว่า
เหตุผลที่หาย เนื่องจากเหมือนกับระเบียบวาระที่ 4 ถนนสายน้ าเป็นอยู่ในถนนสายใหญ่ที่เราก าลัง
จะท าทั้งเส้น เราก็เลยไม่ไปท า ท าแล้วก็จะเสียไปเลยเพราะไปรื้อใหม่ท าใหม่ แต่เราก็จะให้
กองช่างไปปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ รอแบบเสร็จ ก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่เชื่อมระหว่างอ าเภอ 
เชื่อมระหว่างถนนสุขุมวิทไปยังอ าเภอเขาชะเมาแล้วก็ไปเชื่อมกับทางหลวงชนบทที่ไปออก   
วังจันทร์ เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านก็ต้องรับทราบและช่วยในการน ากองช่าง
ไปส ารวจออกแบบสายนี้ทั้งเส้นด้วยนะครับ ส่วนประเด็นที่ท่านสมาชิกอภิปรายทั้งสนับสนุน
และมีข้อติดใจ จะอภิปรายแบบนี้ครับ เราก็พ่ึงท าถนน 4 เลน มาเป็นสายที่ 2 สายแรกเป็น
เขตนิคมพัฒนา สายนี้เราท า 4 เลน เราทราบว่าปัญหาที่เราท าเพราะขณะนี้ก็ต้องให้กองช่าง
ไปส ารวจใหม่หมด รถเยอะมาก มี 4 แยก มีความไม่ปลอดภัยก็ต้องแก้ไขต่อไปในอนาคต   
เส้นที่ 2 เรามาท าสายบ้านนา-ช าฆ้อ ปรากฏว่ามีบ้านคนในพ้ืนที่เยอะมาก แต่ด้วยเจตนาดีของเรา 

 ต้องการไปพัฒนาให้มันเจริญเราก็ตั้งงบประมาณท าเลยแล้วเคลียร์กันไปหน้างานเพราะถือว่า
คนที่อยู่ผิด แล้วอยู่มาถนนยกถ่ายโอนมาให้ อบจ. อบจ.ไม่รู้หรอกสภาพเป็นอย่างไร เราก็
รับมาตามนโยบายของรัฐแต่เราก็คิดว่าสิ่งที่เราท าให้น่าจะเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนแต่ก็ต้องขอบคุณนะครับเพราะทุกคนที่อยู่  ย้ายให้เราหมดเลย มีรายเดียว
แหละครับที่ยังไม่ได้ย้ายคือ นายสมโภชน์ วิทยานุกร เราก็ท าเรื่องตามระเบียบของเราว่าเริ่ม
กฎหมายให้อ านาจอะไรเราบ้าง เราก็ท าเรื่องให้รื้อย้าย ท่านล้ าเขต ต้องรื้อภายในกี่วัน เรามี
กฎหมายรองรับในการจัดการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะถ่ายเรื่องฝากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่
อยู่ในเขตพ้ืนที่ เอาไปให้เขาดูว่าเขาผิดนะ ถ้าไม่รื้อออกภายในกี่วัน กองช่างก็จะไปรื้อนะครับ 
เพียงฟังนโยบายจากอบจ. ผู้บริหารว่าเราจะใช้มาตรการสุดท้ายที่เราไม่อยากใช้อย่างไร 
เพราะจริงๆชี้แจง ทุกคนก็เข้าใจแล้วไปๆหมด ซึ่งถนนเกือบจะเสร็จแล้วเหลือแต่ตรงนี้ เราก็
จะพยายามใช้วิถีทางการเจรจาการชี้แจง ผมทราบว่าเขาไปหาหลายคนไปคุยกับคนโน้นคนนี้
มาคุยกับผม แต่เขาผิด เรามีกฎหมายอ านาจแค่ว่าถ้าไม่รื้อ เราแจ้งความเราก็ไปรื้อ 
เพราะฉะนั้นผมเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกว่า เรายังใช้หลักการเจรจาอยู่ เราจะถ่าย
เรื่องให้ท่าน ส.อบจ.ไปเจรจาเป็นครั้งสุดท้ายว่าอ านาจกฎหมายเป็นอย่างนี้นะ ไม่อยากไปท า
ร้ายใครหรอกแต่เพ่ือส่วนรวมจึงต้องท า ถนนในญัตตินี้คือถ้าไม่บอกประชาชนก่อนจะเป็น
ปัญหาจึงต้องประชาคมก่อนบอกก่อน ถ้าอยากได้ถนนอยากได้ความสะดวกสบาย ต้องไป
ประชุมกันมา สุดท้ายเขายินดีก็บอกจะรื้อจะย้าย ผมเรียนว่าทุกเขตทุกอ าเภอนโยบายของ 

 
 

ฝ่ายบริหาร... 
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 ฝ่ายบริหารและแผนงานเราพร้อมที่จะเข้าไปพัฒนาถ้าเกิดเหตุแบบนี้ต้องช่วยกันคุยกันแล้ว 

ถ้าช่วยไม่ได้เราก็ต้องใช้กฎหมายแล้วเราก็ต้องท าเพ่ือความส าเร็จของส่วนรวม นี่คือเหตุผล
ทั้งหมดที่ เราด าเนินการอยู่  ขอเรียนมาเพ่ือให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ       
พิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม  ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......20.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  เพื่อไปตั้งจ่าย
  เป็นรายการใหม่   
    อนุมัติ       จ านวน .......18......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
 ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แถลงรายละเอียด 
นายก อบจ. เกี่ยวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ด้วยองค์การ... 
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 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ดังนี้  

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ              ส านักปลัดฯ ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง   

  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
- ครุภัณฑ์ส านักงาน   กองพัสดุฯ  จ านวน 2 รายการ  
  1. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 
  2. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานชนิดเหล็ก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายล็อค 2 –  ล็อค 7  หมู่ที่ 9 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
- ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  กองการศึกษาฯ ค่าจัดซื้อ 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ .2562 ดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง           
ได้พิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ
 จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....17.....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
อนุมัติ           จ านวน .......15......คะแนนเสียง 

    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จ านวน .........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ         ขอเชิญ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอเมืองระยอง กระผมมีเรื่องที่จะสอบถามท่านประธานสภาฯ
ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าที่ศูนย์ก าจัดขยะครบวงจรว่า
ความคืบหน้าไปถึงไหน จริงๆแล้วชื่อบอกศูนย์ก าจัดขยะครบวงจร แต่ยังไม่ครบครับ          
ยังขาดไฟฟ้าอยู่ เพราะเราพูดกับผู้น าท้องถิ่นว่าเราพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เรารออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี กระผมเจอผู้น าท้องที่ ท้องถิ่นทุกวัน จริงๆแล้วเราอยากรู้ถึงความคืบหน้า  
ขอใช้สภาฯ แห่งนี้สอบถามไปยังผู้บริหารว่าศูนย์ขยะฯจะครบวงจรเมื่อไหร่ จริงๆถ้าครบวงจร
แล้วผมสบายใจนะไม่ต้องโดนบ่น ตอบค าถามบ่อยๆ เรื่องที่ 2 อ่างเก็บน้ าดอกกรายที่เรา
อนุมัติผ่านไปท าไฟท าอะไรผมเห็นดีด้วยนะครับและผมก็ร่วมงานทุกครั้ง ขอฝากเรื่อง          
ที่จอดรถและทางเข้าออกของอ่างเก็บน้ าดอกกราย เพราะช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เราจะมี
การจัดงานที่อ่างเก็บน้ า และขอฝากรวมถึงทางเข้าออกของศูนย์ก าจัดขยะฯด้วย เพราะเป็น
หน้าเป็นตาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และกับเพ่ือนสมาชิกที่อยู่ในสภาฯแห่งนี้    
ที่เราร่วมกันผ่านความเห็นชอบเรื่องงบประมาณเยอะมาก ที่จะท าอ่างเก็บน้ าดอกกรายให้     
ดีที่สุด เพราะเราต้องอ านวยความสะดวก บางทีไปแล้วไม่มีสถานที่จอดรถ รถติด เราก็อยาก
ให้สิ่งดีๆกลับมาอยู่กับจังหวัดระยองครับ ขอบคุณมากครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ครับ สอบถามเป็นประเด็นรวมแล้วให้ท่านนายกตอบทีเดียว  
ประธานสภาฯ        มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
     ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ดิฉันกนกวรรณ เบญจาทิกุล ส.อบจ. เขต 1  อ าเภอแกลง  
ขออนุญาตน าเสนอ มีภาพที่ให้ท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมได้รับทราบ
ร่วมกัน วันนี้ขออนุญาตที่ เป็นตัวแทนของโรงเรียนและชุมชนวัดโพธิ์ทองที่จะกราบ
ขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกองช่างและกองต่างๆ ที่ได้ท าโครงการ 
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หน้าโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจใช้ถนนอบจ.ระยอง ภาพที่เห็นเป็นถนน อบจ.รย.0220 ซึ่งเป็น
ถนนที่ทางอบจ.ได้ท าเสร็จไปแล้วเกือบ 2 ปีแต่เดิมจะเป็นเรื่องถนนอย่างเดียว แต่เพ่ือความ
ปลอดภัยผู้ใช้ทางเดินถนน ทาง อบจ.ได้ใช้งบเพ่ิมเติม การทาสีตีเส้น พร้อมกับมีป้ายจราจร
เพ่ือให้คนใช้ถนนได้ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย ของผู้ใช้ถนน นอกจากเรื่องความ
ปลอดภัยจะเป็นเรื่องของการสร้างวินัยให้กับเยาวชน วันนี้ถือโอกาสน าภาพมาขอบคุณท่าน
ประธานและเพ่ือนสมาชิกสภาฯ รวมทั้งคณะผู้บริหาร เรื่องที่ 2 ถนน อบจ.รย.0218      
ถนนสายสุนทรโวหารสุนทรภู่ ช่วงหนึ่งน่าจะ 2 ปี ใช้งบไป 10-20 ล้านบาท ใช้ในช่วงของ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง แต่ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งซึ่งพอเวลาท าเสร็จจะเหลือเป็นคอคอด      
จะท าให้เป็นจุดเสี่ยงท าให้ผู้ใช้ถนนไม่ปลอดภัยจะมีการประสบอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะ ขอน า
สารมาจากผู้ที่ใช้ถนนเส้นนั้นมา สู่ อบจ. ถ้ามีโอกาสเพ่ิมเติมงบประมาณในการขยายถนนก็
อยากให้น าเข้าแผนซึ่งตรงนี้ทางเทศบาลต าบลเมืองแกลงได้มีหนังสือมาทาง อบจ.ระยอง 
เช่นกัน ถึงปัญหาความเดือดร้อนและความไม่ปลอดภัยต่อจุดเสี่ยงนี้ด้วย ฝากไว้ 2 เรื่องค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่  
ประธานสภาฯ      ขอเชิญ ส.อบจ.กิตติกร มานะอนันตกุล 

ส.อบจ.กิตติกร มานะอนันตกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายกิตติกร มานะอนันตกุล ส.อบจ. เขต 2 อ าเภอ
ปลวกแดง มี 2 เรื่องนะครับ เรื่องแรกขอย้อนกลับไประเบียบวาระที่ 4 ลืมถามเรื่อง
รายละเอียดท่านผู้บริหารสักเล็กน้อยนะครับ ก็เข้าใจว่าโครงการบึงตาใหญ่ -บึงตาต้า จ านวน
เงิน 3 ล้านบาท ไม่ทราบว่าเริ่มท าจากปากซอยหรือเริ่มจากบึงตาต้ามา เพราะไม่พอทั้ง
โครงการทั้งสาย อยากทราบว่าทั้งสายท่านผู้บริหารมีแผนที่จะท าแล้วเสร็จในปีงบประมาณปี
นี้หรือไม่ครับ จะเอาข้อมูลไปชี้แจงชาวบ้านได้นะครับ ส่วนเรื่องที่ 2 ก็อยากจะขอเสริมท่าน 
ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ โครงการพระราชด าริฯ พอดีเห็นมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักเรียน    
อยากให้ทางผู้บริหารชี้แจงความคืบหน้าของโครงการตั้งแต่ต้นมาถึงปัจจุบันว่าอะไรแล้วเสร็จบ้าง 
และในอนาคตมีอะไรที่ท าให้โครงการนั้นสมบูรณ์แบบบ้าง ถ้ามีรูปภาพก็จะเป็นการดีให้น้องๆ   
เห็นภาพด้วยนะครับ ฝากไว้ 2 เรื่อง นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ครับ เชิญท่านนายกชี้แจง ทั้ง 3 ท่าน ที่ตั้งค าถามนะครับ   
ประธานสภาฯ     

นายปิยะ ปิตุเตชะ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่เคารพ ท่านสมาชิก 
นายก อบจ. สภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง 1.เรื่องศูนย์ก าจัดขยะครบวงจรที่ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
เมื่อวานมีประชาคมที่ศูนย์ก าจัดขยะร่วมกับท่านนายกฯน้ าคอก นายกฯทับมา นายกฯน้ าเป็น 
นายกฯเขาชะเมา จริงๆแล้วเราก็อยากให้ท่านมีความรับรู้พร้อมกับฝ่ายบริหาร พร้อมกับ
ชาวบ้านเพ่ือนที่ท่านจะเป็นก าลังช่วยให้ฝ่ายบริหารชี้แจง ขณะนี้ขั้นตอนขออนุญาตโรงไฟฟ้า
ทั้งหมดผ่าน อบจ. ผ่านจังหวัด ผ่านกระทรวงพลังงานแล้ว 3 จังหวัด ในประเทศที่ได้ผ่านรอบนี้ 
มี จ.ระยอง จ.หนองคาย จ.กระบี่ ขณะนี้เรื่องก็อยู่ที่ GPSC ที่จะต้องเตรียมการในการก่อสร้าง 
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 โรงไฟฟ้าและอบจ.ระยอง GPSC ร่างสัญญาเพ่ือจะให้คณะอัยการสูงสุดตรวจสอบสัญญา     
ในการเซ็นร่วมทุนเรื่องโรงไฟฟ้า วันนี้ขบวนการนี้ไปหมดและเพราะฉะนั้น 1 สัญญาก็ว่าไป 
ส่งไปอัยการตีกลับมาก็แก้ไป ก็มีเวลาท าไปเรื่อยๆ ไม่เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า           
สิ่งส าคัญท่ีสุดคืออยากให้เร็วที่สุด นั้นคือ อบจ. กับ GPSC ต้องการอยากให้โรงไฟฟ้าเสร็จเร็ว  

 เมือ่โรงไฟฟ้าเสร็จเร็วศูนย์ก าจัดขยะก็จะขับเคลื่อนได้ครบวงจร ผมเรียนว่าศูนย์ก าจัดขยะเรา
 เริ่มมานานมากแล้วนะครับ มีคนถามถ้างบไม่พอของบไม่ได้ ก็ใช้งบ อบจ.ไปครับ เพราะถ้ามี
กลิ่นขยะทุกคนก็จะไม่แฮปปี้หรอกครับ อนาคตยังไงก็ต้องส าเร็จเมื่อไหร่ที่มีโรงไฟฟ้าครบวงจร
จริงๆก็จะไม่มีปัญหา เมื่อวานคุยเรื่องการรื้อบ่อขยะ 6 บ่อ ให้รื้อไปท าในโรงไฟฟ้า เราก็จะมี
บ่อเหลือ พ้ืนที่เหลือเราจะพัฒนาพ้ืนที่บ่อเหลือ 50-60 ล้านบาท เป็นบ่อฝังกลบขยะ
อุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายหมายความว่า มันมีขยะอุตสาหกรรมที่อันตรายเรายังไม่เกี่ยว ที่ไม่
อันตรายเวลานี้ในจังหวัดระยองไม่มีที่ไหนรับ อันตรายก็ไม่มีที่ไหนรับ ขยะอุตสาหกรรม
ทั้งหมดราชบุรี สระบุรี สระแก้ว เขาบอกสระแก้วไม่มีโรงงานสักโรงท าไมต้องเอาขยะไปทิ้ง 
วันนี้ถ้าจังหวัดระยองยังไม่มีความกังวล เมื่อที่โน้นไม่ให้ทิ้ง ระยองก็จะเรียบร้อยไม่มีที่ทิ้ง 
จังหวัดใครจังหวัดมัน จังหวัดระยองถ้าไปทิ้งจังหวัดอ่ืนต้องผ่านกระบวนการข้ามเขตได้ไหม
เพราะเวลานี้เราพัฒนาเรื่องขยะ ขยะชุมชนเราจัดการแล้ว ขยะติดเชื้อจัดการเรียบร้อยเปิด 
24 ชม. ขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายเริ่มแล้ว ท่านต้องช่วยถ้าเราไม่ช่วยกันก็แอบทิ้งเป็น
ปัญหาที่เรารับอยู่ตลอด เหลืออันเดียวคือ ขยะอุตสาหกรรมที่อันตราย ซึ่งเราก าลังศึกษาอยู่ว่า
จะต้องท ายังไงนี่คือแผนขยะ ส่วนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ติดใจท าไมขยะมันเยอะเหลือเกินไม่มี
การคัดแยก เป็นนโยบายรัฐบาลที่ผมพูดแล้ว รัฐบาลก าลังท าเรื่องนี้แล้วหน้าที่ไม่ใช่ของ อบจ. 
เป็นหน้าที่เทศบาล อบต. ต้องไปรณรงค์คัดแยก โรงเรียนก็เริ่ม ส่วนราชการก็เริ่มท า
ด าเนินการแผนลดก าจัดขยะให้เหลือน้อยที่สุด เป็นมติครม. ส่วนเริ่มยังไงมีแผนยังไง เป็น
รายละเอียดที่กองทรัพย์ฯ จะต้องชี้แจงก็ไม่เป็นไร ถ้าท่านติดใจก็ถามกองทรัพย์ฯ ดู ผมเรียน
ว่าเรื่องขยะรัฐบาลจัดเป็นวาระแห่งชาติ แต่วาระแห่งชาติหลายปียังไม่เดินหน้าไปถึงไหนมัน
เป็นระบบราชการเขาก็ว่าของเขาเราท าในส่วนของเราให้ดีที่สุด ผมว่าเรื่องขยะเราน าหน้า
ที่สุดแล้วในประเทศและเราหวังว่า 1.อบจ. มีนโยบายชัดเจนว่าเราจะก าจัดขยะชุมชนครบ
วงจร 2.เรามีความร่วมมือกับท้องถิ่นทั้งหมด 67 แห่ง ร่วมมือ มี MOU กันชัดเจน 3.เรามี
ความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนดีในเรื่องก าจัดขยะโดยผ่านผู้น า ผ่านท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ
เพ่ือไปชี้แจง ท่านก็ฟังผมพูดทุกครั้งท่านก็ช่วยกันไปพูด และสุดท้ายที่ส าคัญที่สุดคือเราได้ 
หุ้นส่วนร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท ปตท. เพราะกลุ่ม ปตท.มีฐานการลงทุนหลายแสนล้านบาท   
อยู่ในจังหวัดระยอง ท่านบอกว่าจังหวัดอ่ืนจะหาผู้ร่วมทุนที่มีความพร้อมมีเงินเยอะที่ไหนครับ 
ไม่มี เพราะนี่คือความโชคดีของเราจังหวัดระยอง ที่เราสามารถเดินหน้าประสบความส าเร็จ 
ต่อไปศูนย์ก าจัดขยะครบวงจรจังหวัดระยองจะสมบูรณ์  และเมื่อวานนี้เขาก็เอามาโชว์         
มีเสื้อที่ท าจากขวดจากขยะ 11 ขวด ได้เสื้อ 1 ตัว ขวดกี่ขวดได้รองเท้า 1 คู่ ขายรองเท้า     
คู่ละ 7 พันกว่าบาท เพราะฉะนั้นผมเรียนว่ามันพัฒนาก้าวหน้าไปแล้วว่า เวลานี ้ขยะ         
ที่ทิ้งเอากลับมาใช้ใหม่เอามาท าประโยชน์ใหม่ได้ หลายอย่าง เพราะฉะนั้น  

 
 
 
 

การคัดแยกขยะ... 
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  การคัดแยกขยะ ต่อไปก็จะมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น แต่เวลานี้มันไมได้ดั่งใจหรอกครับ ท่านเริ่มจาก

บ้านท่านรึยัง บ้านท่านคัดแยกขยะรึยัง ถ้าท่านท าแล้ว พ่ีน้อง ญาติ ท่านท ารึยัง โรงเรียนท ารึยัง 
มันต้อง เข้มงวดขึ้ น  การก าจั ดขยะเก็บ เ งิน เ พ่ิมได้ ไหม มา เป็นแพ็คเกจแล้วครับ                
เริ่มประชาสัมพันธ์ใครทิ้ งขยะใครไม่จ่ายเงินทิ้ งขยะนะ เป็นนโยบายที่ เขาต้องเดิน 
เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าเราน าหน้าแล้วแล้วก็พร้อมมากที่สุดแล้วเหลือแต่ระยะเวลาที่
ด าเนินการ นี่คือเรื่องขยะ ผมจะพูดเรื่องขยะให้จบแล้วถ้าท่านไม่เข้าใจถามมาเลย เรื่อง    
ศูนย์ดอกกรายฯ โครงการพระราชด าริฯ ซึ่งท่านรองวราวุธเป็นผู้ดูแล เวลานี้ที่ท่านสมาชิกสภาฯ 

 เป็นห่วงเรื่องที่จอดรถ ถนนทางเข้าออกอยู่ในแผน ที่มีเงินแล้วรอการประมูลเรื่องอยู่ที่กองช่าง
ผมก็บอกแล้วอย่าช้า เรื่องที่จอดรถมีเงินแล้ว ประมูลไปแล้ว ก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่ใน
ส่วนหนึ่งที่ท าที่จอดรถ เรื่องอ่ืนๆก็มีเงินบางส่วนแล้วผมจ าได้ไม่หมดหรอกครับ รวมทั้งตึก  
อ่างเก็บน้ าดอกกราย มีเงินเกือบครบแล้ว ทีแรกขาดเรื่องลิฟท์ ก็มีแล้ว ผู้ว่า ฯอยากได้        
ไฟเปลี่ยนสี ก็ได้แล้ว 19 ล้านบาท เหลือที่ได้เงินแล้วยังท าไม่เสร็จ ถนนรอบอ่างได้เงินมาแล้ว 
47 ล้านบาท ใช้เครื่องจักร อบจ. 20 ล้านบาท 26 กิโลเมตร ถนนรอบอ่างทั้งหมด         
35 กิโลเมตร ได้แล้ว 20 กิโลเมตร ชลประทานได้เงินท าเองอีกซีกหนึ่งเองประมาณ 20 ล้าน 
ก็ไม่ถึง 10 กิโลเมตร ที่เหลือก็จะคุยกับจังหวัดว่าขอเงินเพ่ิมอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นที่เหลือ
จริงๆของศูนย์ฯดอกกราย โครงการพระราชด าริฯเหลืออีกหลายอย่างมันถึงจะครบ เหลือส่วน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแบบ 90 ล้านบาท ก าลังขอเงินกองทุนไฟฟ้าอยู่ว่าจะได้เงินกองทุน
ไฟฟ้าอีกเท่าไร จะท าให้ความสมบูรณ์ของศูนย์ดอกกรายฯสมบูรณ์ได้มากขึ้น ตอนนี้ก าลังจ้าง
ออกแบบตาม MOU ระหว่างรัฐมนตรีเกษตรฯ ผู้ว่าฯและ อบจ. จ้างมหาวิทยาลัย ม.บูรพา 
ออกแบบเพ่ิมเติมที่ของชลประทานที่ราชพัสดุ อีกประมาณ 400-500 ไร่ ก็จะเป็นสมาท
ซัมเมอร์, ไทยแลนด์ 4.0, EEC อันนี้อยู่ในช่วงออกแบบและถ้าออกแบบมาเป็นอย่างไรก็จะมา
น าเสนอว่าแบบเป็น   อย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าที่ดอกกรายมันต้องเพ่ิมเติมอีก
หลายอย่าง ผมเรียนว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่ท าให้ศูนย์ดอกกรายฯสมบูรณ์มากกว่า      
เพราะฉะนั้นศูนย์ดอกกรายฯคงไม่ได้เสร็จในปีเดียว คงอีกหลายปี แต่ทุกครั้งที่ท่านไปท่านจะ
ได้รับความเปลี่ยนแปลงตลอดว่ามันพัฒนาขึ้นเป็นสเต็ปๆ สุดท้ายที่ดอกกรายฯจะเป็นศูนย์รวม
ของบ้านพ่อ บ้านในหลวงรัชกาลที่ 9 พัฒนาคนตามแผนทางกีฬา และต่างๆ ก็จะสมบูรณ์มาก
ขึ้นเรื่อยๆ อันนี้คือข้างหน้า ส่วนที่ผ่านมาทั้งหลายทั้งปวงผมก็ถือว่าเราเดินมาระยะหนึ่งถึง   
แต่ไม่เร็วเท่าไรแต่ก็เร็วที่สุดแล้ว ก็พยายามท าอย่างเต็มที่แล้ว อันนี้คือเรื่องศูนย์ดอกกรายฯ 
ส่วนถนนสายสุนทรภู่ เป็นถนนของการท่องเที่ยวและเป็นชุมชนหนาแน่น ก็อยู่ในแผนที่เราจะ
ส ารวจทั้งหมดว่าเขตถนนของเรามีทั้งหมดเท่าไร ก็ขยายออกไป แต่ว่าก็ต้องเรียนว่าเราต้องใช้
ทีมที่จะต้องไปส ารวจออกแบบเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องแก้ไขออกแบบบ่อยมาก 
เพราะฉะนั้นถ้าออกแบบส ารวจเสร็จจะท าเลย ไม่อย่างนั้นก็จะต้องแก้ไขแบบ และทุกครั้ง    
เราจะต้องประชาคม ส่วนถนนสายที่ผ่านเขาชะเมาก็จะสั่งให้กองช่างกับท่านปลัดไป   
ประชาคมทั้ งเส้นเลย ถนนเป็นอย่างนี้นะ มี เลนจักรยาน จะไม่ เปลี่ยนแปลง ไม่แก้ ไข                  
เอาตามที่เราออกแบบและประชาคมผ่านมา แต่ อบจ .มีเงินจ ากัดครับ มีเงินนิดเดียว         
งานเยอะมาก อะไรที่ ใช้ ได้อยู่ก็ต้ องใช้ต่อไป อันไหนที่ท าได้ ไม่ยุ่ งยากมากเราก็ท า              
อันไหนที่ต้องใช้ความเข้าใจของชาวบ้านก็ค่อยๆ ท าไป  

 
 

แต่ว่าทั้งหมด... 
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 แต่ว่าทั้งหมดเราสามารถท าได้เพียงแต่ใช้เวลา ใช้กองช่างในการส ารวจออกแบบ และใช้เงิน
จ านวนพอสมควร ก็เลยต้องจัดแผนการเงินกับความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม
ที่สุด เวลาท าถนนสายเชิงเนิน-ตาขัน ท่อประปา เสาไฟฟ้า เพราะฉะนั้นฝาก ผอ.กองช่างเรียก
เขามาให้ครบ ด าเนินการให้พร้อมสักทีเดียว ถนนสายตาใหญ่-ตาต้า จริงๆแล้วเหลือนิดเดียว
นะครับ ก็ได้งบมาแล้วนะครับ สภาฯ แห่งนี้เป็นสภาฯ ที่พ่ีน้องประชาชมเลือกมาเพราะฉะนั้น
ท่านมีเรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเราก็แก้ไขปัญหานะครับ แต่ข้อจ ากัดของเรา 

 คือเรามีเงินจ ากัดไม่งั้น ถนนสายโน้น สายนี้เราจะท าทุกเส้นแหละครับ แต่เรามีเรื่องการศึกษา
เรื่องอ่ืนต้องใช้เงิน ส่วนหนึ่งเวลานี้เราสามารถขอเงิน EEC ได้ เราก็ให้กองแผนท่านรองมนตรี 
น าโครงการต่างๆไปขอที่ EEC ซ่ึงได้รับพิจารณานะครับ เข้าเสนอ กฎหมายใหม่ให้เราขอ
งบประมาณตรงได้แล้ว เราก็ด าเนินการศึกษาขอตรงไปอยู่ ที่พูดคือเราพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา
ของพ่ีน้องประชาชน วันนี้ท่านประธานได้ชี้แจงไปแล้วในสภาฯ แห่งนี้มี 2 ท่าน ได้ลาออกไป 
ท่านหนึ่งอยู่ฝ่ายบริหารเป็นรองนายกฯ ไปสมัครผู้แทนราษฎร อีกท่านเป็นสมาชิกสภาฯ       
ก็ลาออก แต่ทั้ง 2 ท่าน ไปอยู่เขตเดียวกันครับ เพราะฉะนั้น 2 ท่าน มีท่านหนึ่งท่านใดเป็น
ผู้แทนราษฎร ก็ไปจากสภาฯ แห่งนี้ เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีการเลือกตั้งแล้วก็จะมีผู้แทนที่เคย 

 อยู่กับเราเข้าใจในการบริหารท้องถิ่นและเป็นตัวแทนที่จะพ่ึงพาได้ ก็เป็นเรื่องที่เราหน้าภูมิใจที่
มีผู้แทนจากสภาฯ แห่งนี้ไป ผมคิดว่าเราก็ท าหน้าที่ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ และผมฝ่ายบริหาร      
ก็ขอบคุณท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ เพราะอยากให้ทุกท่านทราบ มีอะไรส าคัญก็จะให้      
กองกิจฯ กองแผนฯ รายงานไป ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ครับ เชิญท่าน ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ  
ประธานสภาฯ     

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะค่ะ ดิฉันอุมา วิภูษณะ ส.อบจ.เขต 4 อ าเภอแกลง  ดิฉันขอชื่นชม 

 ท่านผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ที่พาน้องๆ
นักเรียนลูกหลานคนระยอง เข้ามานั่งดูการประชุมสภาฯ อันทรงเกียรติ ดูว่าลุงป้าน้าอา     
ของเขาท าอะไรกัน โดยเฉพาะมาฟังผู้บริหาร ได้เล่าได้พูดถึงว่าท าอะไรอยู่  ไม่รู้ ว่า           
เข้าใจกันรึเปล่า แต่อย่างน้อยๆพวกเขา นั่งฟังกันนิ่งเลยค่ะ คงไม่มีใครแอบหลับ ขอชื่นชมและ
ขอให้มีกิจกรรมแบบนี้นะค่ะ ขอบคุณท่าน ผอ.ที่ใส่ใจ แล้วก็มีงบประมาณของพวกหนูด้วยนะ       
ที่ท่านนายกฯ ชี้แจงไปแล้วว่ามีเครื่องมัลติมีเดียที่ไปใช้ในการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นขอให้     
พวกหนูรักระยอง ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมกับจังหวัดบ้านเมืองของเรานะค่ะ แล้วก็ใช้อุปกรณ์
ที่สภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้มีมติให้พวกหนูได้ใช้อย่างคุ้มค่าและช่วยกันรักษา ขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ           ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม    
 เพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่งให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการด าเนิน
 กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และ
 ท้องถิ่นของเรา และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่พึง
 ปรารถนาทุกประการ  
 

 
เลิกประชุม… 
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เลิกประชุม เวลา  11.20 น.   

 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
       หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 

 

 

 
 


